



น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล
ผู้จัดการพบสมาชิก

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ในเดือน ก.ย.54 นี้ก็เป็นเดือนที่เราปิดบัญชีสหกรณ์ ฯ เพื่อที่จะสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการจะนำข้อมูลมาพิจารณาวางแผนจัดสรรกำไรอย่างไรรอบคอบโดยยึดถือตามระเบียบ และข้อบังคับ โดยมีตัวแทนสหกรณ์จังหวัด เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและชัดเจน สมาชิกทุกท่านจึงสามารถไว้วางใจในการดำเนินการของสหกรณ์ ฯ ได้

สำหรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทางฝ่ายจัดการได้กั้นเงินไว้แล้ว และจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

และสมาชิกท่านใดที่มีเงินฝาก ขอให้ให้นำสมุดบัญชีมาปรับ เพื่อให้ท่านได้รับทราบดอกเบี้ยที่จะได้รับ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนท่านใดมีความประสงค์จะขอลอนดอกเบี้ย กรุณาแจ้งทางสหกรณ์เพื่อกันเงินด้วยนะครับ

ผมและคณะกรรมการดำเนินงานการ ผู้สอบกิจการ ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแลเงินของท่าน เราจะมุ่งมั่นสานต่อ เพื่อขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ ให้มั่นคง และมีผลประกอบการสูงสุด ทางสหกรณ์พร้อมที่จะเปิดรับฟังทุกคำแนะนำและข้อคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่าน เพื่อเปิดมุมมองของสหกรณ์ให้ทราบความต้องการและนำมาพิจารณาจัดสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่าน

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามวารสารของสหกรณ์ด้วยดีมาตลอด และสามารถอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ (www.wing5-coop.com) แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

ขอบคุณครับ

การขอกู้เงินชนิดต่าง ๆ

เมื่อฉบับที่แล้ว ทางสหกรณ์ ฯ ได้ตอบปัญหาของท่านสมาชิกแล้วว่าการกู้เงินกับสหกรณ์นั้น มีการกู้แบบไหนบ้าง ในฉบับนี้จะมาขยายความรู้กันไปเลยว่าแต่ละชนิดนั้นมีเงื่อนไข และมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรกันบ้าง

คุณสมบัติผู้กู้

1. สมาชิกเข้าใหม่ ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 1 งวด หรือ 1 เดือน สำหรับผู้ซึ่งเคยลาออกจากความเป็นสมาชิกมาแล้ว (โดยต้องลาออกครบ 1 ปี) จึงจะมาสสมัครเป็นสมาชิก และต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 6 งวด ติดต่อกัน

2. ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ จนท.ของสหกรณ์ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัด กองบิน 5 ฯ

3. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญ ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าหุ้นของสมาชิก รวมกันแล้ว ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 30 % ของเงินเดือน และมีให้เลือก 2 แบบคือ

- * ส่งแบบเงินต้นเท่ากันทุกงวด
- * ส่งแบบ เงินต้น บวก ด้วยดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดเท่า ๆ กัน

กู้หุ้นตัวเอง	กู้สามัญปกติ	กู้สามัญพิเศษ	กู้ฉุกเฉิน
1. วงเงินกู้ 90% ของค่าหุ้น 2. ส่งชำระได้ถึง 150 งวด 3. ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน 4. ไม่ต้องทำประกันชีวิต	1. วงเงินกู้ 1,500,000.- บาท แต่ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 30 % ของเงินเดือน 2. ส่งชำระได้ถึง 150 งวด 3. ยกเว้น พนักงานราชการได้ตามระยะเวลาที่เหลือจากสัญญาจ้าง 4. ผ่อนชำระในสัญญาเดิม มาแล้ว 1 ใน 4 ของ จำนวน งวดที่ทำสัญญา ไว้เท่า 5. มีคนค้ำประกัน 2 คน 6. ถ้ากู้เกิน 700,000. บาท ต้องทำประกันชีวิตใน ส่วนที่เกิน 700,000.-บาท เท่านั้น	1. วงเงินกู้ 1,500,000.- บาท และต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินเดือน 2. ส่งชำระได้ถึง 150 งวด 3. อนุมัติจากสัญญาเดิม มาแล้วกี่งวดก็ได้ 4. มีคนค้ำประกัน 2 คน 5. ถ้ากู้เกิน 700,000.- บาทต้องทำประกันชีวิตในส่วนที่เกิน 700,000.-บาท เท่านั้น	1. กู้ได้ ครั้งหนึ่งของเงินเดือนไม่เกิน 10,000.-บาท และต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 15 % ของ เงินเดือน 2. ส่งชำระได้ถึง 4 งวด 3. ส่งของเก่าหมดแล้ว ถึงจะยื่นกู้ใหม่ได้ 4. ไม่มีคนค้ำประกัน

จะเห็นว่า การกู้แต่ละประเภทนั้น มีข้อแตกต่างกันออกไป การจัดอันดับคิวการยื่นกู้ นั้นทางสหกรณ์ จะให้

- การกู้หุ้นตนเองเป็น อันดับที่ 1
- การกู้สามัญปกติ อันดับที่ 2
- การกู้สามัญพิเศษ อันดับที่ 3

* ส่วนกู้ฉุกเฉิน สามารถรับเงินได้เลยภายในวันเดียว ยกเว้นสหกรณ์เบิกเงินไม่ทันหรือเงินไม่ม้วนนั้นจ่ายให้สมาชิกที่กู้หมดก็จะได้ในวันถัดไป ถ้าหากสมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัย สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ ที่สหกรณ์ ฯ

0 คำถามยอดฮิต ๑๐

ฉบับนี้สมาชิกมีปัญหามาให้ตอบอีกแล้วค่ะ

Q : วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้คิดอย่างไรครับทำไมดอกเบี้ยมันเยอะจัง

A : ดอกเบี้ยเงินให้กู้คิดเป็นรายวันค่ะ ถ้าเดือนไหนมี 30 วันก็จะคิด 30 วัน ถ้าเดือนไหนมี 31วันก็จะคิด 31วัน แต่วันสิ้นเดือนต้องตรงกับวันที่ทำการนะคะ ถ้าตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ให้ยกไปคิดในเดือนถัดไปเช่น เดือนเม.ย.54 มี 30 วัน แต่มีดอกเบี้ยแค่ 29 วัน เพราะวันที่ 30 ตรงกับวันเสาร์เพราะฉะนั้นวันที่ 30 เม.ย.54 จะไปคิดบวกในเดือน พ.ค.54 อีก 1 วันรวมเป็น 32 วัน เพราะวันที่ 31 พ.ค.54 ตรงกับวันอังคาร ซึ่งจะคิด 31 วันปกติอยู่แล้ว

วิธีการคิดดอกเบี้ย สมมติว่ามีเงินกู้คงเหลือสิ้นเดือนเม.ย.54 อยู่ 200,000 บาท เงินกู้ 200,000 บาท คุณ 7% (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้) คุณจำนวนวันในแต่ละเดือน ทหาร 365 ดอกเบี้ยในเดือน พ.ค.54

= (200,000 * 7% * 32/365 = 1227.40 บาท)

Q : วงเงินกู้ 1,500,000.บาท กู้ได้ทุกคนไหมครับ

A : วงเงินกู้ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันค่ะ แต่ยอดเงินสูงสุดที่สหกรณ์ให้กู้ คือขยายไปที่ 1,500,000.-บาท ส่วนใครจะกู้ได้เท่าไร มีวิธี การคิดให้ดังนี้(เงินเดือนเต็ม คุณด้วย 30 % ได้เท่าไรจะกันไว้ก่อน)ที่นี้มาดูเงินคงเหลือในสลิปเงินเดือนว่าเหลือเท่าไร ตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าท่านสามารถกู้ได้หรือไม่ แต่ถ้าหากสหกรณ์อยู่แล้ว หรือหักเงินจากสถาบันการเงินอื่นอยู่แล้วก็สามารถกู้ได้เราจะบวกกลับให้เพื่อจะเป็นหนี้ทางเดียวถ้าสงสัยหรือคิดไม่ได้อย่างไร อบรมถามได้ที่เจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

Q : ผมเป็นคู่ค้าประกันเพื่อนไว้ แต่เขาถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะหักเงินผมไหม ?

A: ยังไม่หักค่ะ แต่คู่ค้าประกันต้องทำหนังสือถึงคณะกรรมการเพื่อร้องขอการผ่อนผันการชำระหนี้ภายในเดือนที่สมาชิกที่เราค้ำประกันเสียชีวิตลงต่อคณะกรรมการในที่ประชุมประจำเดือนระยะเวลาช่วงแรกไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งในเวลา 3 เดือนนี้ทางสหกรณ์จะรอเงินบำเหน็จตกทอดของผู้ตาย เพื่อที่จะนำมาชำระหนี้ให้กับสหกรณ์แต่ถ้ายังดำเนินการไม่เสร็จ ก็ให้ร้องขอชำระหนี้ได้อีกไม่เกิน 3 เดือน คือรวมเป็นระยะเวลาการผ่อนผันไม่เกิน 6 เดือน ถ้าพ้นจาก 6 เดือนแล้วทายาทยังไม่นำเงินมาชำระหนี้ทางสหกรณ์ก็จำเป็นต้องหักเงินจากคนค้ำประกันจนกว่าจะหมดหนี้ค่ะ

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ชื่อบัญชี " สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด

หมายเลข 382-2-02342-4

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากเงินที่ธนาคารเข้าชื่อบัญชี

"สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 5 จำกัด" พร้อมสำเนา

และนำสำเนาใบฝากมาที่สหกรณ์ ฯ

เพื่อเขียนใบนำฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันเดียวกัน

ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของท่านกับสมาชิกของเราชาว สอ.



จ่ายเงินทุนสงเคราะห์ศพ ฯ จำนวน 60,000 บาท ให้กับทายาทของ พ.อ.อ.วิวัฒน์ เหมือนแมน



จ่ายเงินทุนสงเคราะห์ศพ ฯ จำนวน 80,000 บาท ให้กับทายาทของ พ.อ.อ.พโยม พุ่มแก้ว

โทร 032-604526
หรือต่อภายใน 60474,60475

สาระน่ารู้

ประกันชีวิตประเภทคุ้มครองเงินเชื่อ” คุ้มครองเงินเชื่อ (สหกรณ์ ML09)”

ระหว่างบริษัทไทยประกันชีวิต กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	เงื่อนไขการยกเว้น
1. เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตทุกกรณี	1. ผู้เอาประกันภัยกระทำอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี
2. เมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร	2. การเจ็บป่วยที่เป็นเหตุให้เกิดการทุพพลภาพที่เป็นมาก่อน ซึ่งได้รับการรักษาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่บันทึกสลักหลังมีผลบังคับ เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นได้เอาประกันภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

หลักฐานการเวนคืนกรมธรรม์ในกรณีที่ชำระเงินกู้หมดแล้ว

การขอเงินประกันหรือการเวนคืนกรมธรรม์ในกรณีที่ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์นั้น จะกระทำได้เมื่อสัญญาอายุครบ 1 ปี สมาชิกสามารถขอคืนเงินได้โดยยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ

1. กรมธรรม์ฉบับจริง (สหกรณ์จะเป็นผู้เก็บ)
 2. สำเนากรมธรรม์ (สมาชิกจะเป็นผู้เก็บ)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาหน้าแรกของสมุดธนาคารที่จะให้โอนเงินให้กับสมาชิก 1 ชุด
 5. หนังสือรับรองของสหกรณ์ว่าไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จำนวน 1 ชุด
- แต่ถ้าสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะไม่ขอเวนคืนเงินประกัน ความคุ้มครองก็ยังมีอยู่ และคนรับผลประโยชน์ก็จะเป็นทายาทของท่านเอง



การใช้เงินทุนสาธารณะประโยชน์

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินทุนสาธารณะประโยชน์ดังนี้

1. สนับสนุนเงินในการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศล จำนวน 10,000.-บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก		
ออมทรัพย์	3 %	ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ	4.5 %	ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้		
เงินกู้ทุกประเภท	7 %	ต่อปี

เกษียณ...คุณได้รับอะไรบ้าง

สำหรับเรื่องประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการขอแยกอธิบายเป็น 2 ประเภท คือผู้เป็นสมาชิก กบข. และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

ผู้เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบำนาญรายเดือน

คือผู้ที่ยังไม่ต้องการตัดขาดจากรบบราชการยังประสงค์จะเป็นข้าราชการบำนาญและรัฐยังอุดหนุนจนเจือในด้านสวัสดิการต่าง ๆ อยู่ต่อไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สำหรับประโยชน์ที่ได้คือ

1. **เงินก่อนจาก กบข.** ประกอบด้วย เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ และเงินจากผลประโยชน์ตอบแทน เงินส่วนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกที่ทาง กบข. จัดให้คุณสามารถยูดเงินก้อนนี้ได้จากใบแจ้งยอดของ กบข. ที่แจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปีพร้อมกับหลักฐานเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีของคุณ
2. **เงินบำนาญรายเดือน** คำนวณจากนำเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายแล้วนำมาคูณด้วยอายุราชการ หาดด้วย 50 แต่ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เช่น คุณมีเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ 30,000 บาท และอายุราชการ 35 ปี
 คำนวณได้ดังนี้ = $\frac{30,000 \times 35}{50}$
 = 21,000 แต่เงินบำนาญที่จะได้รับต้องไม่เกิน 70 %

ของเงินเดือนและอายุราชการต้องไม่เกิน 35 ปี

3. **เงินบำเหน็จดำรงชีพ** คุณจะได้อีก 15 เท่า ของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อปลดเกษียณ และครั้งที่ 2 เมื่ออายุครบ 65 ปี จ่ายที่เหลือ จากกรณีที่ยกตัวอย่างคุณจะได้ 15 เท่าของ 21,000 บาท เป็นเงิน 315,000 บาท จ่ายเมื่อปลดเกษียณ 200,000 บาท เมื่อครบ 65 ปี จ่ายอีก 115,000 บาท
4. **เงินบำเหน็จตกทอด** เมื่อผู้รับบำนาญถึงแก่กรรมก็จะมีบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทอีก 30 เท่าของบำนาญรายเดือน จากกรณีตัวอย่าง ทายาทจะได้ 315,000 บาท คำนวณได้เท่าไรก็รับไปทั้งหมดโดยไม่แบ่งจ่าย ทายาทที่จะได้จะเป็นทายาทที่ผู้ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาไว้

ผู้เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบำเหน็จ

คือผู้ที่ต้องการเงินก้อนไปในคราวเดียว ประโยชน์ที่ได้ คือ

1. **เงินก่อนจาก กบข.** ประกอบด้วยเงินสะสม เงินสมทบ และเงินจากผลประโยชน์ตอบแทนเงินส่วนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกที่ทาง กบข. จัดให้ คุณสามารถยูดเงินก้อนนี้ได้จากใบแจ้งยอดของ กบข. ที่แจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปีพร้อมกับหลักฐานเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีของคุณ
2. **เงินบำเหน็จ** คำนวณจากนำเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการ เช่น เงินเดือนสุดท้ายเท่ากับ 30,000 บาท และอายุราชการ 35 ปี จะคำนวณได้เท่ากับ $30,000 \times 35 = 1,050,000$ บาท

สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. คิดง่าย ๆ คือ

บำนาญ ให้นำเงินเดือน ๆ สุดท้าย คูณอายุราชการ หาดด้วย 50 เช่นเงินเดือน 36,020 บาท อายุราชการ 35 ปี นำมาคำนวณได้เท่าไรก็รับไป นอกจากนี้ผู้ที่เลือกรับบำนาญ จะได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพและเงินบำเหน็จตกทอด เช่นเดียวกับสมาชิก กบข. บำนาญที่จะได้รับคือ 25,214 บาท

บำเหน็จ ให้นำเงินเดือน ๆ สุดท้าย คูณด้วยอายุราชการ เช่น เงินเดือน 36,020 บาท อายุราชการ 35 ปี เงินที่ได้รับคือ 1,260,700 บาท โดยคำนวณได้เท่าไรก็จะรับไปทั้งหมดเลย

ข้อสำคัญ ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มาก ลูกหลานเห็นท่านพอจะมีพอเดือดร้อนอะไรก็จะมาหาท่านก็เมตตาให้หยิบยืมไปบรรเทาความเดือดร้อน ถ้ามามาก ๆ เขาก็จะหมดไปในวันพรบตา คราวนี้ละทีที่เคยมาก็ไม่มา ว่ามีแล้วจะคืนก็ไม่คืน จะมาเดือนร้อนตอนแก่.....

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด

ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2554
www.wing5-coop.com

สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นคง สหกรณ์ก้าวไกล คืนกำไรสู่สมาชิก



พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
 พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย



สหกรณ์เป็นวิถีจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์ โดยมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด เพื่อบำรุงตัวเองให้เกิดความจำเป็นในทางทรัพย์

พระราชดำรัส พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

บทความจากสำนักงาน กบข.